

## ‘มิตรผล’เปิดโรงน้ำตาลใหม่ในจีนสิ้นปีนี้ เล็งใช้ชานอ้อยต่อยอดผลิต‘อาหารสัตว์’

**ผู้จัดการรายวัน 360** - กลุ่มมิตรผลเตรียมเปิดโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ในจีนปลายปีนี้ ส่งผลให้เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ในจีน คิดเป็น 10% ความต้องการบริโภคน้ำตาลในจีน เตรียมต่อยอดผลิตอาหารสัตว์ในปีหน้า ส่วนไทยจ่อตั้งโรงงานผลิตสารให้ความหวานแคลอรีต่ำ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า กลุ่มมิตรผลได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจน้ำตาลจากอ้อยในจีนมา 25 ปี จนเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของจีน โดยบริษัทเตรียมเปิดโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ในนิคมฯ จีน-ไทย ณ จังหวัดในช่วงสิ้นปีนี้ มีกำลังการหีบอ้อย 1.5 หมื่นตัน/วัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล 70 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนรวม 1.5 พันล้านบาทหรือ 7.5 พันล้านบาท

ส่งผลให้กลุ่มมิตรผลมีโรงงานน้ำตาลในจีน 5 โรงตั้งอยู่ที่เมืองฉงจิว ผู้หนาน หัวหลู หิงหมิงและไห่ถิง มีกำลังการหีบอ้อยรวม 9.25 หมื่นตัน/วัน คิดเป็นกำลังการผลิตน้ำตาล 1 ล้านตัน/ปี หรือคิดเป็น 10% ของการบริโภคน้ำตาลในจีน

โดยในปีหน้ากลุ่มมิตรผลมีแผนจะลงทุนต่อยอดจากอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกกใหญ่ กำลังผลิต 5 หมื่นตัน/ปี โดยใช้ชานอ้อยและยีสต์เป็นวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการอาหารสัตว์บกกใหญ่ในมณฑลกว่างสี หลังจากบริษัทได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาในระยะหนึ่งแล้ว

สำหรับการลงทุนในไทยนั้น ขณะนี้กลุ่มมิตรผลอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่อำนาจเจริญ มีกำลังการหีบอ้อย 1.5 หมื่นตัน/วัน เงินลงทุน 7 พันล้านบาท

รวมทั้งมองโอกาสที่จะลงทุนต่อยอดจากธุรกิจน้ำตาลโดยใช้ชานอ้อยในการผลิตไบโอ เทคโนโลยี อาทิ สารให้ความหวานจากธรรมชาติที่มีแคลอรีต่ำ เช่นอีริทริทอล, โซลิตอล สร้างมูลค่าเพิ่มถึง 5-10 เท่า โดยมิตรผลจะนำเทคโนโลยีจากการร่วมทุนกับบริษัท DFI เพื่อตั้งโรงงานผลิตสารให้ความหวานจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา มาขยายการลงทุนในไทย

ในปีนี้ กลุ่มมิตรผลคาดว่าจะมีรายได้รวม 9 หมื่นล้านบาท โดยเป็นรายได้จากจีน 3.5 หมื่นล้านบาท ไม่ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำตาลโลกตก

ทั้งนี้ นายอิสระ ได้รับรางวัล Friendship Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรต่างชาติที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศจีน ซึ่งนายอิสระ ว่องกุศลกิจ นับเป็นคนไทยลำดับที่ 8 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว.